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รายงานการประชุมประจ าสัปดาห์ สโมสรโรตารีศรีธรรมาโศกราช  

ครั้งท่ี 12/2559 (ปีท่ี 32) 

เมื่อวันพุธท่ี 5 ตุลาคม 2559    

ณ ห้องประชุมร้านอาหารคันทรีโฮม  

..................................................................... 

 

ผู้มาประชุม     1. อน.ร.ต.พิชัย  ชูสุวรรณ      ประธาน 

     2. อน.อาสา  ศาลิคุปต 

     3. อผภ.ยุทธกิจ  มานะจิตต ์

     4. อน.พรไชย  ศรีไสย 

     5. อน.ประกฤษฏิ์  ทองอ้ิว 

     6. อน.ชัยยันต์  บุญเทียม 

     7. อน.สันติศักดิ์  มิ่งขวัญ 

     8. นยล.ดร.พริ้มแพรว  บุญถนอม 

     9. รทร.เทพกัลยา  เหมทานนท์ 

     10. รทร.ร.ต.รัตน์  เกลี้ยงแก้ว     

ผู้เข้าร่วมประชุม    1. โรตารีแอนน์สายใจ  ทองอ้ิว 

     2. คุณพิพัฒน์  เสียงหอม   

     3. คุณเสาวนีย์  เสียงหอม 

เร่ิมประชุมเวลา 19.30 น. 

ประธานกล่าวเปิดประชุม : เชิญ รทร.ร.ต.รัตน์ เกลี้ยงแก้ว ท าหน้าที่แทนปฏิคม  

 : ปฏิคมเชิญ อน.พรไชย ศรีไสย กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ  

วาระการประชุม 

 วาระที่ 1 ประธานแจ้งข่าว 

 1.1 นย.เพชรฤทัย อกนิษฐ์ มีภารกิจจ าเป็นไม่สามารถมาร่วมประชุมประจ าสัปดาห์ในวันนี้ได้   จึง

มอบหมายให้ อน.ร.ต.พิชัย ชูสุวรรณ อุปนายกคนที่ 1 เป็นประธานการประชุม  

 1.2 ผวภ.จุฑาทิพย์ ธรรมศิริพงษ์ มีหนังสือขอบคุณมายัง นายกสโมสรโรตารีภาค 3330 โรตารีสากลพื้นที่ 

11, 12 และ 13 ในการเยี่ยมสโมสรอย่างเป็นทางการเมื่อ 25 - 29 ก.ย. 59 รวม 9 สโมสร ที่ได้ช่วยให้ ผวภ.ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง

สะดวก อบอุ่น จะเก็บความประทับใจไว้ตลอดไป    
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 1.3 การประชุมระหว่างเมือง คร้ังที่ 1 ปี 2559-2560 วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมมารีไทม์ ปาร์ค 

แอนด์ สปารีสอร์ท อ.เมือง จ.กระบี่ วัตถุประสงค์เพื่อได้พบปะกันระหว่างสมาชิกสโมสรต่างๆ ที่ ผวภ.ได้เข้าเยี่ยมอย่างเป็น

ทางการเสร็จสิ้นลง (ในพื้นที่ 1-14) รวมทั้งมีการส่งผู้ประกวดสนเทศโรตารีจากสโมสรต่างๆ และการร่วมงานคืนเกียรติยศผู้

บริจาคเข้ามูลนิธิโรตารีของโรตารีสากล จึงขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 

วาระที่ 2 เลขาแจ้งข่าว    

 การประชุมระหว่างเมือง คร้ังที่ 1 ปี 2559-2560 วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรม  มารีไทม์ ปาร์ค 

แอนด์ สปา รีสอร์ท อ.เมือง จ.กระบี่ ผู้เข้าร่วมประชุม คือ  ผู้ว่าการภาครับเลือก, อดีตผู้ว่าการภาคในพื้นที่, ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค

ในพื้นที่, นายกสโมสร, คณะกรรมการสโมสร, สมาชิกสโมสรในพื้นที่ และคณะกรรมการประกวดสนเทศโรตารี ภาค 

ส าหรับคณะกรรมการและสมาชิกในสโมสรโรตารีศรีธรรมาโศกราชที่ประสงค์ไปร่วมประชุมในคร้ังนี้โปรดแจ้งชื่อพร้อม

เงินค่าลงทะเบียนให้กับ อน.พรไชย ศรีไสย ตั้งแต่บัดนี้ เพื่อจะได้ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป (หน่วยทะเบียนแจ้งว่า 

รับลงทะเบียนล่วงหน้าจนถึง 20 ต.ค. 59)    

วาระที่ 3 สนเทศโรตารี  

เร่ือง การประกวดสนเทศโรตารี โดย อน.อาสา ศาลิคุปต สรุปสาระส าคัญดังนี ้

 เคยเป็นประธานจัดการประกวดสนเทศโรตารี มา 3 คร้ัง ค าพูด ค าศัพท์ต่างๆ ใช้อย่างถูกต้อง กติกาผู้เข้า

ประกวด เช่น เป็นสมาชิกในสโมสรนั้นๆ ส่งเข้าประกวดได้สโมสรละ 1 ท่าน แต่งกายชุดสุภาพหรือชุดประจ าสโมสร หัวข้อ

การประกวดสนเทศ ฝ่ายจัดการประกวดสนเทศโรตารีจะเป็นผูก้ าหนด การพูดสนเทศโรตารีเป็นการพูดเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ

องค์กรโรตารีแก่ผู้ฟัง โดยอาศัยข้อมูลต่างๆที่ผู้พูดต้องไปศึกษาค้นคว้ามา, พูดตรงประเด็นในหัวข้อ, รักษาเวลาในการพูดที่

กรรมการก าหนด ในการประชุมประจ าสัปดาห์เมื่อวันพุธที่ 21 ก.ย. 59 (ณ สถานที่จัดงานคอนเสิร์ต 22 ก.ย. 59) ในที่ประชุมมี

ความเห็นให้ส่ง รทร.เทพกัลยา เหมทานนท์ เข้าประกวดสนเทศโรตารี ในการประชุมระหว่างเมือง คร้ังที่ 1 ปี 2559-2560 วัน

เสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมมารีไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท อ.เมือง จ.กระบี่    

วาระที่ 4 อ่ืนๆ  

ประธานเชิญสมาชิกจ านวน 5 ท่าน น าเสนอในที่ประชุมตามล าดับดังนี ้

 4.1 อน.พรไชย ศรีไสย เหรัญญิกสโมสร แจ้งให้ทราบว่า ได้สรุปผลการจัดกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศล เมื่อ 

22 ก.ย. 59 เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดต่างๆ จะน าเสนอในการประชุมบอร์ด วันพุธที่ 12 ต.ค. 59 ประธานเสริมว่า พิธีมอบ

ทุนการศึกษาจะก าหนดวัน เวลา และสถานที่ที่แน่นอนอีกครั้ง แล้วจะแจ้งให้ทราบภายหลัง 

 4.2 รทร.เทพกัลยา เหมทานนท์ ขอแจ้งข่าวกิจกรรมของฝ่ายมูลนิธิโรตารี ในโอกาสครบรอบ 100 ปีมูลนิธิ

โรตารี จากเงินบริจาคคร้ังแรก 26.50 เหรียญ ในปี 1917 ซึ่งมีค่าประมาณ 536 เหรียญในปัจจุบัน (ณ 5 ต.ค. 59 /1 $ = 34.69 : 

536 $ = 18.593.84 บาท) ดังนั้นจากเป้าหมายของสโมสรโรตารีศรีธรรมาโศกราช ในปี 2016-2017 ที่ได้น าเสนอภาค 3330 ใน

ส่วนของการรณรงค์ให้สมาชิกทุกคนของสโมสรบริจาคเงินให้กับมูลนิธิ คือ มีสมาชิกในสโมสรโรตารีศรีธรรมาโศกราช รับ

เหรียญพอลแฮริส เฟลโลว์ อย่างน้อยจ านวน 2 ท่าน มีสมาชิกในสโมสรโรตารีศรีธรรมาโศกราช บริจาค 100 $  
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(ณ 5 ต.ค.59/1 $ = 34.69) : = 3,469 บาท) อย่างน้อย 20 ท่าน (สมาชิก 25 ท่าน) จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติแก่สมาชิกที่ร่วม

บริจาคเพื่อมูลนิธิโรตารี 

 4.2.1 เพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง 100 ปีมูลนิธิโรตารี ทางภาค 3330 ได้จัดท า ธง 100 ปีมูลนิธิ มอบแก่

สโมสรที่สมาชิกทุกคนในสโมสรร่วมบริจาค 100 $ ครบทุกคน ในปีบริหาร 2016-2017  

 4.2.2 กิจกรรมที่สโมสรโรตารีศรีธรรมาโศกราชได้จัดท าเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 100 

ปีมูลนิธิโรตารี คือ การเข้าร่วมโครงการสร้างเสริมการรักการอ่าน โดยบริจาคหนังสือหมวด หมู่ต่างๆ ให้แก่โรงเรียน ใช้เงิน 

DDF ของสโมสร 300 เหรียญ (เงิน DDF สโมสรโรตารีศรีธรรมาโศกราช  ปี 2016-2017 = 8,201 $) ฝ่ายมูลนิธิโรตารีจะเชิญ

สมาชิกร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบหนังสือแก่โรงเรียนในโอกาสต่อไป    

 4.3 นยล.ดร.พริ้วแพรว บุญถนอม  นายกรับเลือกปี 2560-2561 กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติและมีก าลังใจมากขึ้น

ที่จะร่วมขับเคลื่อนงานของสโมสรให้ก้าวไปโดยไม่หยุดยั้ง การจัดงานกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลเมื่อ 22 ก.ย.59 ที่ผ่านมา 

สมาชิกในสโมสรร่วมแรงร่วมใจกันเป็นอย่างดี มีความสามัคคีกลมเกลียว เราจะก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง ที่นี่เป็นเวทีที่สอน

ให้ชีวิตมีความแข็งแกร่ง 

 4.4 อผภ.ยุทธกิจ มานะจิตต์ ประธานที่ปรึกษาฝ่ายสมาชิกภาพ กล่าวว่า ภูมิใจในเร่ืองดีๆ ของสโมสรเราซึ่งมี

มากมาย กิจกรรมต่างๆ เป็นความร่วมมือจากพวกเราทุกคน, ผลได้รับที่ส าคัญจากการจัดกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศล มี 2 

ปัจจัย คือ ความร่วมมือเป็นปัจจัยหลัก และ รายได้เป็นปัจจัยรอง และการประชุมระหว่างเมือง คร้ังที่ 1 ปี 2559-2560 วันเสาร์

ที่ 5 พฤศจิกายน 2559   ณ โรงแรม มารีไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท อ.เมือง จ.กระบี่ ถ้าไปจ านวนหลายคน สามารถจัดรถ

ตู้ให้ได้ และในโอกาสการประชุมในคร้ังนี้ ทาง ผวภ.จุฑาทิพย์ แจ้งมาว่า ให้สโมสรโรตารีศรีธรรมาโศกราช ส่งสมาชิ กเข้า

ประกวดการสนเทศโรตารี ด้วย  ทางสโมสรขอส่ง รทร.เทพกัลยา เหมทานนท์ เข้าประกวด ขอให้ผู้เข้าประกวดได้ประสาน/

รวบรวมข้อมูลต่างๆ ให้กับ อน.ประกฤษฎิ์ ทองอ้ิว เพื่อประกอบแนวทางการปฏิบัติต่อไป 

 4.5 อน.ประกฤษฎิ์ ทองอ้ิว  ประธานฝ่ายสมาชิกภาพ กล่าวว่า ทิศทางของสโมสรโรตารีศรีธรรมาโศกราช 

ไตรมาสแรก ในห้วง 3 เดือนที่ผ่านมา เราได้ขับเคลื่อนไปด้วยดี สมศักดิ์ศรี แนบแน่น ชัดเจน, มีอะไรกันสามารถพูดคุยปรับ

ความเข้าใจกันได้ เราไม่มีการแตกแยก  การเพิ่มสมาชิกภาพก็คงจะถึงเวลาแล้วที่เราต้องเชิญสมาชิกมุ่งหวังเข้ามาเป็นสมาชิก     

ในสโมสรโรตารีศรีธรรมาโศกราช วันหน่ึงเมื่อเขาพร้อมเราจะรับเขาเข้ามา, ก่อนสิ้นปีนี้เราน่าจะมีสมาชิกใหม่   เข้ามาจ านวน

ประมาณ 3 คน  ทางสโมสรเราได้พิจารณาส่ง รทร.เทพกัลยา เหมทานนท์ เข้าประกวดการสนเทศโรตารี   ในโอกาสการ

ประชุมระหว่างเมือง คร้ังที่ 1 ปี 2559-2560 เสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2559 ที่ อ.เมืองกระบี่ ใคร่ขอรับการสนับสนุนจาก อน.อาสา 

ศาลิคุปต เป็นพี่เลี้ยงให้กับ รทร.เทพกัลยา ผู้เข้าประกวดฯ ในคร้ังนี้   และได้แนะน าให้รู้จักคุณพิพัฒน์ เสียงหอม แขกเยือน

สโมสร และสมาชิกมุ่งหวังของสโมสร 
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ประธานกล่าวสรุป และกล่าวปิดประชุม 

 ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่มาร่วมประชุมประจ าสัปดาห์ในวันนี้, ส าหรับวันพุธที่สองของเดือนนี้คือ พุธที่ 

12  ต.ค. 2559 จะจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร (ประชุมบอร์ด) เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป และต่อด้วยการประชุมปกติ

ประจ าสัปดาห์ตามห้วงเวลาที่ก าหนด 

ปิดประชุมเวลา 20.30 น. 

 

คะแนนการประชุม ประจ าวันที่ 5 ตุลาคม 2559 

จ านวนสมาชิก เข้าประชุม คิดเป็น % แขกเยี่ยม 

24 10 41.67 3 
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รายงานการประชุมประจ าสัปดาห์ สโมสรโรตารีศรีธรรมาโศกราช  

ครั้งท่ี 13/56-60 (ปีท่ี 32) 
เมื่อวันพุธท่ี 12 ตุลาคม 2559    

ณ ห้องประชุมร้านอาหารคันทรีโฮม  
......................................................................................... 

 
ผู้มาประชุม     1. นย.เพชรฤทัย อกนิษฐ์    ประธาน 
     2. อน.อาสา ศาลิคุปต 
     3. อผภ.ยุทธกิจ มานะจิตต์ 
     4. อน.พรไชย ศรีไสย 
     5. อน.ประกฤษฏิ์ ทองอ้ิว 
     6. อน.ร.ต.พิชัย ชูสุวรรณ   
     7. อน.สันติศักดิ์ มิ่งขวัญ 
     8. นยล.ดร.พริ้มแพรว บุญถนอม 
     9. รทร.ประไพ มีเสน 
     10. รทร.สุรศักดิ์ แสงศิวะฤทธิ์ 
     11. รทร.ร.ต.รัตน์ เกลี้ยงแก้ว     
ผู้เข้าร่วมประชุม    1. คุณป้าเขียน ระเบียบโอษฐ์ 
     2. คุณสุวรรณา รัตนโสภณไพศาล   
     3. ร.ต.สมปอง ค าแก้ว 
เร่ิมประชุมเวลา 19.30 น. 
ประธานกล่าวเปิดประชุม   : เชิญ รทร.ประไพ มีเสน ท าหน้าที่ปฏิคม 

: ปฏิคมเชิญ รทร.สุรศักดิ์ แสงศิวะฤทธิ์ กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ 
วาระการประชุม 
 

วาระที่ 1 ประธานแจ้งข่าว 
 1.1 เมื่อวันพุธที่ 12 ตุลาคม 2559 เวลา 10.0 น. สมาชิกในสโมสรของเราส่วนหนึ่งได้ไปร่วมพิธีท าบุญขึ้น
บ้านใหม่ของ อน.นิกร เทียบศรไชย (สมาชิกสโมสรโรตารีโพธิ์เสด็จ-นครศรี) ณ ซอยหัวหลาง ถ.ราชด าเนิน อ.เมือง จ.
นครศรีธรรมราช 
 1.2 เมื่อวันพุธที่ 12 ตุลาคม 2559 เวลา 14.00 น. สโมสรโรตารี ศรีธรรมาโศกราช พร้อมกับสโมสรโรตารีใน
พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมส่งเยาวชนที่สมัครเข้าอบรมเยาวชนผู้น าไรล่า ตามโครงการการอบรมเยาวชนผู้น าโรตารี 4 
ภาค (RYLA 2016) เยาวชน อายุ 14-20 ปี วันที่ 13-17 ตุลาคม 2559 (5 วัน 4 คืน) ณ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย อ.เมือง จ.
นครปฐม มีเยาวชน ที่ขึ้นจากสถานีรถไฟนครศรีธรรมราช จ านวนประมาณ 40 คน (ในส่วนของสโมสรโรตารีศรีธรรมาโศก
ราช มีเยาวชน จ านวน 4 คน) บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
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 1.3 การประชุมระหว่างเมือง คร้ังที่ 1 ปี 2559-2560 วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมมารีไทม์ ปาร์ค 
แอนด์ สปา รีสอร์ท อ.เมือง จ.กระบี่  วัตถุประสงค์เพื่อได้พบปะกันระหว่างสมาชิกสโมสรต่างๆ จึงขอเชิญสมาชิกเข้าร่วม
ประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 
 

วาระที่ 2 สนเทศโรตารี  
โดย อน.ประกฤษฎิ์ ทองอ้ิว เร่ือง มูลนิธิโรตารี สรุปสาระส าคัญดังนี้  

 แนะน าองค์กร ก่อต้ังสโมสรโรตารีแห่งแรกโดย ท่าน Paul P. Harris เมื่อ 23 ก.พ. 2448 (ค.ศ.1905)     
 2460 : ประธานโรตารีสากล Arch C. Klumph ได้ก่อตั้งกองทุนโรตารีเพื่อท าสิ่งดีงามให้แก่โลก  
 2461 : กองทุนโรตารีได้รับเงินบริจาคจ านวนแรก คือ 26.50 เหรียญสหรัฐ จากสโมสร Kansas, Missouri 
สหรัฐอเมริกา เงินจ านวนนี้เป็นเงินที่เหลือจากการจัดการประชุมใหญ่โรตารีสากล 
         2471 : กองทุนเปลี่ยนชื่อเป็น มูลนิธิโรตารีฯ และได้จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
         2473 : มอบทุนสนับสนุนเป็นคร้ังแรกจ านวน ๕๐๐ เหรียญสหรัฐ แก่สมาคมเด็กพิการระหว่าง ประเทศ 
        2490 : ท่าน Paul P. Harris ถึงแก่กรรม ท่านเคยขอไว้ว่าถ้าจะให้อะไรแก่ท่านเพื่อเป็นที่ระลึกก็ขอให้มอบแก่
มูลนิธิโรตารีฯ โรแทเรียนทั่วโลกได้เร่ิมสมทบทุนมูลนิธิโรตารีฯ เป็นจ านวน 1,500,000 เหรียญสหรัฐ ในปีนี้มีการริเร่ิม
โปรแกรมแรกของมูลนิธิฯ คือ ทุนการศึกษาทูตสันถวไมตรี และได้มีการมอบทุนการศึกษาเป็นคร้ังแรก 
         2500 : เร่ิมยกย่องผู้บริจาคเป็น Paul Harris Fellow 
         2510 : เร่ิมโปรแกรมทุนสมทบ (Matching Grant), โปรแกรมกลุ่มการศึกษาแลกเปลี่ยน (GSE) 
          2521 : เร่ิมโปรแกรม 3-H อันได้แก่ สุขภาพ (Health), การบรรเทาความหิวโหย (Hunger) และ มนุษยชาติ 
(Humanity) 
          2522 : เร่ิมทุนสนับสนุนอาสาสมัครโรตารี 
         2524 : เร่ิมการมอบรางวัลความเข้าใจและสันติภาพในโลก 
         2525 : เร่ิมโปรแกรม Polio Plus โดยตั้งเป้าหมายในการขจัดโรคโปลิโอให้หมดสิ้นไปจากโลก ภายในปี 
2548 ซึ่งเป็นปีที่โรตารีครบรอบ 100 ปี เร่ิมทุนสนับสนุนอาจารย์มหาวิทยาลัย 
         2533 : เร่ิมทุนสนับสนุนการส ารวจ Carl P. Miller 
         2536 : หยอดวัคซีนให้แก่เด็กเพื่อขจัดโรคโปลิโอ ครบ 500 ล้านคน 
        2537 : ประกาศให้พื้นที่ Western Hemisphere เป็นพื้นที่ปลอดโรคโปลิโอ, ได้ตั้งกองทุนถาวร กองทุนนี้ไม่มี
การใช้เงินต้น ใช้แต่ดอกผลที่ได้จากเงินต้นเท่านั้น 
         2538 : จ านวนผู้บริจาคเป็น Paul Harris Fellow ผ่านหลัก 500,000 ทุน 
         2539 : เร่ิมทุนสนับสนุนความช่วยเหลือ 
         2541 : ตั้งแต่ก่อต้ังมูลนิธิโรตารีฯ มา การสมทบทุนผ่านหลัก 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐ 
         2542 : มูลนิธิฯ ได้อนุมัติทุนสมทบ Matching Grant ครบ 10,000 โครงการ, มีการก่อตั้งศูนย์โรตารีเพื่อ
การศึกษาระหว่างประเทศ, เร่ิมทุนสนับสนุนเพื่อเด็กเป็นเวลา 1 ปี, มอบทุนสนับสนุนเพื่อเด็กจ านวน 1,504 โครงการ, 
คณะกรรมการมูลนิธิฯ ตั้งเป้าหมายการสมทบทุนประจ าปี 100 เหรียญสหรัฐต่อคนต่อปี ภายในปี 2548 เพื่อหาทุนปีละ 125 
ล้านเหรียญสหรัฐ 
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         2543 : มีการมอบทุนการศึกษาสันติภาพโลกของโรตารีเป็นคร้ังแรก, เร่ิมทุนสนับสนุนโปรแกรมช่วยเหลือ
ชุมชน, ประกาศให้พื้นที่ Western Pacific เป็นพื้นที่ปลอดโรคโปลิโอ, โรตารีใช้เงินในการขจัดโรคโปลิโอทั่วโลกแล้วกว่า 
378 ล้านเหรียญสหรัฐ, เด็กกว่า 2 พันล้านคนได้รับการหยอดวัคซีนโปลิโอเพื่อเป็นการป้องกันโรคอันเนื่องมาจากเชื้อโปลิโอ 
         2545 : ผู้ได้รับทุนการศึกษาสันติภาพโลกของโรตารีเร่ิมเข้ารับการศึกษาเป็นคร้ังแรก, มีการน าโปรแกรมการ
เป็น Paul Harris Fellow แบบสะสมมาใช้อีกคร้ัง (PHF Sustaining Member), โรตารีเร่ิมรณรงค์จัดหาทุนขจัดโรคโปลิโออีก 
80 เหรียญสหรัฐ 
         2548 : ปีเป้าหมายที่จะท าให้โปลิโอหมดจากโลกของเราและโรตารีจะใช้เงินถึง 500 ล้านเหรียญสหรัฐ, ปีที่
โรแทเรียนควรบริจาคท่านละ 100 เหรียญสหรัฐต่อปี 
        วัตถุประสงค์ขององค์กร 
          พันธกิจของมูลนิธิโรตารีฯ คือ สนับสนุนความพยายามของโรตารีสากลให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโรตารี 
พันธกิจโรตารีและการสร้างความเข้าใจและสันติภาพในโลก โดยการท าโปรแกรมมนุษยชาติ การศึกษา วัฒนธรรมระดับ
ท้องถิ่น ระดับประเทศและระดับนานาชาติ 
         มูลนิธิโรตารีมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ และมิตรภาพระหว่างชนในชาติต่างๆ    โดยการท า
โปรแกรมอย่างเป็นรูปธรรม และให้บังเกิดผลเพื่อมนุษยชาติการกุศลการศึกษาและ กิจกรรมการบ าเพ็ญประโยชน์อ่ืนๆ พื้นที่
ที่เราด าเนินการอยู่ก็คือจังหวัดต่างๆ ในประเทศไทย 

วาระที่ 3 เลขาแจ้งข่าว    
 บทความเร่ือง “กฎระเบียบและข้อก าหนดแห่งโรตารี” โดย อผภ.สมศักดิ์ ดุรงค์พันธุ์ ใคร่ขอยกข้อความบาง
ตอน มาน าเสนอดังนี ้สมาชิกหลายท่าน โดยเฉพาะท่านที่เข้ามาใหม่ๆ และ จากหลายสโมสร อาจคิดว่ากฎระเบียบต่างๆ ที่ทาง
โรตารีได้คิดค้น และร่วมกัน ก าหนดขึ้นมานั้น เป็นเพียงแค่แนวทางปฏิบัติทั่วไป ให้กับทางสโมสรฯ และสมาชิกเหมือนเป็น
ต าราเท่านั้น อาจไม่ค่อยมีความส าคัญ หรือต้องเคร่งครัดอะไรมากมายนัก ในการปฏิบัติจริง เช่น  
 - การต้อง เข้าร่วมประชุมของสมาชิกสโมสร เป็นประจ า  
 - การต้องเข้าร่วมอบรม ของนายกรับเลือก และกรรมการสโมสรก่อนรับงาน และการได้รับความร่วมมือ
จากสมาชิกในการท างาน 
 - การต้องจัดท าบัญชีการเงินของสโมสร 
 - การต้องก าหนด และปรับปรุงข้อบังคับของสโมสรทุกๆปี เพื่อความเหมาะสม โดยที่อ้างอิงธรรมนูญของ
โรตารี 
 - การต้องวางแผนงานสโมสรล่วงหน้าร่วมกัน การบริจาคให้มูลนิธิฯ  และการท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 
ในชุมชนโดยให้ สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วม 
 - การต้องสนเทศ แจ้งข่าว ข้อก าหนดของโรตารีเป็นประจ าในสโมสร 
 - การต้องท าสารสโมสร 
 - การต้อง สรรหานายกรับเลือก คณะกรรมการล่วงหน้า และการวางแผนในการเพิ่มสมาชิก และอ่ืนๆที่ต้อง 
และควรท า  
 ท่านลองคิดพิจารณาดูว่า การยึดถือ เดินตามข้อก าหนด กฎระเบียบ แนวทาง ที่โรตารีวางไว้ให้นั้น กลับจะมี
แต่สิ่งดีๆ ตามมาเสมอ มิตรภาพในสโมสรก็ดี คนมาสโมสรก็มาก สโมสรจะเข้มแข็ง และมีกิจกรรม บ าเพ็ญประโยชน์ 
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มากมาย ปัญหาความไม่เข้าใจต่างๆ แม้หากจะมีบ้าง ก็จะน้อยและสามารถพูดจาท าความเข้าใจกันได้ดีกว่า ในทางกลับกัน 
หากเราไม่เดินตามแนวทาง และไม่ปฏิบัติ หรือปล่อยปละละเลย หย่อนยาน ก็จะพบแต่ความถดถอย ทั้งกิจกรรม มิตรภาพ 
และความเข้มแข็งของสโมสร สุดท้ายแล้วการมาเป็นโรแทเรียนของท่านก็มีแต่เพียงชื่อเท่านั้น จึงฝากเป็นข้อคิดให้ทุกท่าน
กลับมาสนใจ ในกฎระเบียบ ข้อปฏิบัติที่ถูกต้องในโรตารีบ้าง ไม่มากก็น้อย เพื่อให้การมาเป็นสมาชิกของเราให้ได้ประโยชน์
อย่างแท้จริง 
 

วาระที่ 4 อ่ืนๆ  
 4.1 อน.พรไชย ศรีไสย การแจ้งข่าวสารหรือสื่อสารให้สมาชิกในสโมสรรับรู้เร่ืองราวต่างๆ ขอให้เจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้องด าเนินการให้รัดกุม ไม่ตกค้าง โดยให้สมาชิกรับรู้ทั่วถึงทุกคน เจ้าหน้าที่ผู้แจ้งข่าวสาร ขอให้ตรวจสอบด้วยว่า
สมาชิกท่านใดสะดวกทางไลน์หรือทางโทรศัพท์ 
 4.2 นยล.ดร.พร้ิมแพรว บุญถนอม เมื่อแจ้งทางไลน์แล้วขออนุเคราะห์ให้ทบทวนแจ้งทางโทรศัพท์ในเวลา
ต่อมาด้วย เพราะบางท่านไม่มีเวลาเปิดไลน์บ่อยๆ  
 4.3 อน.ประกฤษฎิ์ ทองอ้ิว การแจ้งข่าวสารที่ได้ผลที่สุดคือการแจ้งทางโทรศัพท์ และถือเป็นมิตรภาพที่แนบ
แน่นด้วย 
 4.4 อน.อาสา ศาลิคุปต สมัยผมเป็นนายกสโมสรฯ ผมกับเลขาไปเยี่ยมสมาชิกถึงบ้าน เอานิตยสารไปแจกให้
อ่านถึงที่ นี่คือการสื่อสารที่ดีอีกทางหนึ่ง ซึ่งสมัยนั้นยังไม่มีสื่อทางออนไลน์ 

 
ประธานกล่าวสรุป และกล่าวปิดประชุม 

 - การลงทะเบียนการประชุมระหว่างเมือง วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรม มารีไทม์ ปาร์ค แอนด์ 
สปา รีสอร์ท อ.เมือง จ.กระบี่ ขอให้สมาชิกช าระเงินค่าลงทะเบียนกับ อน.พรไชย ศรีไสย เพื่อจะได้ด าเนินการตามขั้นตอน
ต่อไป  
 - เพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง 100 ปีมูลนิธิโรตารี ทางภาค 3330 ได้จัดท า “ธง 100 ปีมูลนิธิ” มอบแก่สโมสรที่
สมาชิกในสโมสรร่วมบริจาค 100 $ ครบทุกคน ในปีบริหาร 2016-2017 ซึ่งสโมสรของเราก็น่าจะปฏิบัติได้อย่างแน่นอน 
ปิดประชุมเวลา 20.30 น. 
 

คะแนนการประชุม ประจ าวันที่ 12 ตุลาคม 2559 

จ านวนสมาชิก เข้าประชุม คิดเป็น % แขกเยี่ยม 

24 11 45.83 3 
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